



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้งด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุพจน์ ตันยวรรณ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา

เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากกระบวนการอำนวยความสะดวกความยุติธรรม”



คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันเนื่องมาจากกระบวนการอำนวยความสะดวกความยุติธรรม” ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรองไว้และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้มีการกำหนดถึงกลไกของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องมีการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากกระบวนการอำนวยความสะดวกความยุติธรรม จึงได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



❖ ภาพรวมการอำนวยความสะดวกในมิติของกระทรวงยุติธรรม

- การอำนวยความสะดวกในมิติกระทรวงยุติธรรม โดยมีนโยบายหลักของรัฐบาล ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน การแก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน คือ “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” การอำนวยความสะดวกในมิติการให้บริการประชาชน โดยการสร้างกลไกช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข กองทุนยุติธรรม สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๓/๓/

- การอำนวยความสะดวกเพื่อประชาชน โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในแต่ละด้าน

❖ สำนักงานกิจการยุติธรรม

- เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและนโยบาย การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร การสร้างมาตรฐานด้านกระบวนการยุติธรรม การบูรณาการข้อมูลและสถิติ และการสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังอยู่ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

- การผลักดันให้มีศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ (ศอช.) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลอาชญากรรม พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางป้องกันอาชญากรรม

- การสร้างการรับรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยดำเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเครือข่ายกระทรวง เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน การจัดทำสมุดภาพ Info graphics เครือข่ายนักสร้างสรรค์สื่อ การให้ความรู้ในระดับพื้นที่ การจัดทำสื่อผ่านช่องทางออนไลน์

ในการนี้ คณะอนุกรรมการได้มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ดังนี้

- ศอช. ควรมีการสร้างระบบแผนที่อาชญากรรมเพื่อวิเคราะห์ เติบโต และเฝ้าระวังให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีอาชญากรรม และเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งขอความช่วยเหลือได้โดยรวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที

- ควรหาแนวทางให้ประชาชนได้อยู่ในสังคมด้วยความปลอดภัยและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขโดยไม่ถูกรบกวนสิทธิด้วยกฎหมาย อาชญากรรม อุบัติเหตุ และไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ

